
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 

วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

--------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
๑ นายสมบัติ   บัวสิงห์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๒. นางสาวปรารถนา  เชิดชู รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  
๓. นายฉัตรชัย  เชิดชู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๔.  นางสมฤทัย  ทอนจอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๕. นายสุรินทร์  นนทะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๖. นายก าพล  พิมพ์ทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๗. นางสาวทองใบ  สายสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๘. นายสุรพงษ์  สมพงษ์ผึ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๙. นายสมชาย  เชิดชู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

                    ๑๐.นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

                     ๑.  นายสวัสดิ์  อินธิแสง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
                     ๒.  นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

๓.  นายสวัสดิ์  พบวันดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๔.  นางวารุณี  ศรีกระทุ่ม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

                     ๕.  นางราตรี   ศรีเคลือบ  หัวหน้าส านักปลัด 
          ๖.  นางสาวอรอนงค์  หันไชยศรี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

                    ๗.  นางรชยา   ปรินแคน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
          ๘.  นายชัยญา  กุมผัน  นายช่างไฟฟ้ารักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 

                    ๙.  นางเข็มพร สังขศิลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                    ๑๐. นางอุทัย   ชวนละคร           นักจัดการงานทั่วไป 
                    ๑๑. นางกัญญา  แสนส าโรง คนครัว 
                    ๑๒. นางสาวมัฒณา เพ็งพา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
                    ๑๓. นางดวงจันทร์  เทพโยธา ภารโรง 
                    ๑๔. นางเอ่ียมจิตร ค าดี  ภารโรง 
 

 

 



 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

 เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  พร้อมแล้ว นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร  เลขานุการ
สภาฯ ไดเ้รียนเชิญ  นายฉัตรชัย  เชิดชู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  เขต ๑   จุดธูปเทียน
เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และได้เรียนเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กา
สิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๗  และด าเนินการประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านฉัตรชัย  เชิดชู สมาชิกสภาฯ  
 เขต ๑  และฃอเชิญท่านได้แนะน าตัวให้กับท่ีประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ 
นายฉัตรชัย  เชิดชู เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   กระผม
สอบต. เขต ๑ นายฉัตรชัย  เชิดชู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ เขต ๑ รู้สึกยินดี    

 เป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสมาท าหน้าที่ตรงนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับโอกาสจากพ่ี
น้องประชาชนและได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจน
พนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ทุกท่าน ให้การต้อนรับเป็น
อย่างดี ผมขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ วันนี้หลังเลิกประชุมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 
ประธานสภาฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

 พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา  ๑๒  
สิงหาคม  ๒๕๖๗ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหนอกลางดง อบต.กู่กาสิงห์ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  

นายสมบัติ บัวสิงห์ บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ 
ประธานสภาฯ พฤษภาคม  ๒๕๖๗  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงาน

ต่อที่ประชุมฯ ขอเรียนเชิญ 
นางสมฤทัย ทอนจอก เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน สมฤทัย 
ส.อบต. เขต ๒ ทอนจอก  ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม ขอรายงานผล

การตรวจบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ดังนี้ 
-จากการตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ ปรากฏว่าเรียบร้อยดีไม่มีข้อแก้ไขใด ๆ 
เพ่ือความถูกต้องก็ขอให้ทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมไปพร้อม ๆ กันอีก
ครั้ง ขอขอบคุณ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ   
ที่ประชุม -ไม่มี 
 



นายสมบัติ  บัวสิงห์ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมกระผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วสมัย

สามัญสมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๗  กรุณายกมือ 
 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 

-๒- 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องพิจารณาญัตติร่างข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๘ 
 

-   -   วาระท่ี  ๑  รับหลักการ  
 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องให้สภาฯ ได้  
ประธานสภาฯ รับทราบ ขอเรียนเชิญ     

นายเสน่ห์ ศรีหาโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ -อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓  
ข้อ ๔๕ วรรคสอง“ญัตติ” ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้
และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนสมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
อ้างถึงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
หมวด ๒  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนที่ ๔  รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา ๘๗ (วรรคแรก) งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ วาระท่ี ๑ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 
ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ได้แถลงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านร่วมพิจารณา ขอเรียนเชิญ 



นายสวัสดิ์  อินธิแสง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ก่อนที่จะแถลง
นายก อบต.  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาท้องถิ่น  ขออ้างถึง   

 ข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ วิธีการจัดท างบประมาณข้อที่ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ได้รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
แก้ไข และจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๖๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
 
 

-๓- 
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าว จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๘ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กา
สิงห์ เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ 
หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนที่ ๔ รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล มาตรา ๘๗ เพ่ือให้สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๗ ต่อไป 
-ตามที่ท่านประธานได้เรียกประชุมสภาท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการ
ประชุมที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านก่อน สามวันแล้ว กระผมจึงขอ
แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์อีก
ครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง  
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร จ านวน  ๑๑,๗๘๖,๑๗๕.๖๙ บาท 



๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๒๖,๗๓๖,๙๗๖.๙๕ บาท 
๑.๑.๓  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๖,๐๒๘,๒๘๕.๙๘ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบกอ่หนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน ๑๘ โครงการ 
รวม ๕๒,๖๓๗.๑๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๓ โครงการ  
รวม ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
2.1 รายรับจริง จ านวน ๓๕,๒๐๒,๔๘๓.๙๗ บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร     จ านวน  ๘๙,๔๒๐.๑๔ บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  ๗๔,๒๑๖.๔๕ บาท   
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน  ๕๑,๖๙๑.๔๒ บาท  
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  จ านวน  ๖๖๕,๕๒๐.๗๕ บาท 

 
-๔- 

 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  ๓,๓๘๓.๐๐ บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    จ านวน    0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน ๑๗,๕๔๔,๖๘๔.๒๑ บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน   จ านวน ๑๖,๗๗๓,๕๖๘.๐๐  บาท  

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน ๓,๔๓๐,๙๙๐.๐๐ บาท  
๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน ๓๔,๖๓๘,๓๕๐.๐๙ บาท ประกอบด้วย 
 

           งบกลาง     จ านวน   ๑๐,๐๖๑,๗๕๔.๐๐   บาท 
        งบบุคลากร    จ านวน    ๑๑,๘๒๖,๔๗๗.๐๐ บาท 
        งบด าเนินงาน    จ านวน   ๙,๓๗๒,๖๘๗.๗๖   บาท     
        งบลงทุน    จ านวน   ๑,๖๐๗,๘๐๐.๐๐   บาท 
         งบเงินอุดหนุน                                   จ านวน    ๑,๗๖๙,๖๓๑.๓๓ บาท 
         งบรายจ่ายอื่น    จ านวน   0.00               บาท         

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ านวน ๑,๐๒๒,๖๐๕.๐๐  บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน ๐.๐๐ บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑,๓๐๙,๑๖๕.๐๐ บาท 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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๑.รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 256๖ 

ประมาณการ 
ปี 256๗ 

ประมาณการ 
ปี 256๘ 

รายได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร ๘๙,๔๒๐.๑๔ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐ ๑๔๐,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

๗๔,๒๑๖.๔๕ ๒๑,000.00 ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

๕๑,๖๙๑.๔๒ ๘๐,000.00 ๗0,000.00 

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

๖๖๕,๕๒๐.๗๕ ๖๕๕.,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๓,๓๘๓.๐๐ ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้จัดเก็บเอง ๘๘๔,๒๓๑.๗๖ ๑,๐๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   



หมวดภาษีจัดสรร ๑๗,๕๔๔,๖๘๔.๒๑ ๑๘,๒๔๗,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาล
จัดเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑๗,๕๔๔,๖๘๔.๒๑ ๑๘,๒๔๗,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุน 16,๗๗๓,๕๖๘.๐๐ ๑๙,๐๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๔๐๐,๐๐๐,๐๐ 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,๗๗๓,๕๖๘.๐๐ ๑๙,๐๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๓๕,๒๐๒,๔๘๓.๙๗ ๓๘,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ 
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๒. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 256๖ 

ประมาณการ 
ปี 256๗ 

ประมาณการ 
ปี 256๘ 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง ๑๐,๐๖๑,๗๕๔.๐๐   ๑๐,๑๘๓,๑๒๐.๐๐ ๑๑,๘๓๙,๙๒๓.๐๐ 
งบบุคลากร ๑๑,๘๒๖,๔๗๗.๐๐ ๑๕,๙๗๐,๒๔๐.๐๐ ๑๗,๖๕๕,๘๔๐.๐๐ 
งบด าเนินงาน ๙,๓๗๒,๖๘๗.๗๖ ๙,๔๔๕,๗๘๐.๐๐ ๗,๔๑๙,๙๓๗.๐๐ 
งบลงทุน ๑,๖๐๗,๘๐๐.๐๐ ๑,๑๔๐,๐๖๐,๐๐ ๒,๓๐๖,๕๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๑,๗๖๙,๖๓๑.๓๓ ๑,๕๘๐,๘๐๐.๐๐ ๑,๕๑๗,๘๐๐.๐๐ 
รวมจ่ายจากงบประมาณ ๓๔,๖๓๘,๓๕๐.๐๙ ๓๘,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ 
  

ซึ่งการด าเนินการประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๘ เป็นการประมาณการรายรับ เท่ากับ
ประมาณการรายจ่าย คือการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ แบบสมดุลด้วยยอดเงิน



รายจ่ายเท่ากับรายรับ เป็นยอดเงิน  ๔๐,๗๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท เกี่ยวกับเรื่องร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  ที่เสนอต่อท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
แล้ว ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้ศึกษาเพ่ือพิจารณาไปก่อนหน้านี้แล้ว 
 - บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้      
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป     ๑๒,๗๙๐,๕๖๐  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ๑,๔๓๘,๐๐๐  บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา     ๗,๑๗๐,๐๙๗   บาท 
แผนงานสาธารณสุข     ๔๑๓,๘๔๐   บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห์     ๒,๐๖๗,๖๔๐ บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน     ๒,๘๑๗,๖๔๐ บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ๓๐,๐๐๐ บาท  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ๓๙๐,๐๐๐   บาท 
ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ๑,๗๕๑,๕๐๐ บาท 
แผนงานการเกษตร     ๓๐,๘๐๐ บาท 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
แผนงบกลาง      ๑๑,๘๓๙,๙๒๓ บาท 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    ๔๐,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
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- เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกู่กาสิงห์ เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุลคือรายรับเท่ากับรายจ่ายที่ได้
ประมาณการรายรับไว้ ๔๐,๗๔๐,๐๐๐ บาท  ในครั้งนี้ก็หวังท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้พิจารณาก่อนหน้านี้ไม่น้อยกว่าสามวันแล้วได้พิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณฯ แล้ว 
ก็คงจะเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด จึงได้น าเสนอ
ต่อท่านสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๑ รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป 
ขอขอบคุณ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องพิจารณาญัตติร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ท่านผู้บริหารก็ได้แถลงงบประมาณฯ ไปแล้ว มี 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนออภิปรายหรือไม่ ขอเรียนเชิญ   



นายสมชาย  เชิดชู เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม 
ส.อบต. เขต ๑๐  นายสมชาย  เชิดชู  ส.อบต. เขต ๑๐ ผมอยากขอค าชี้แจง (หน้าที่ ๓๘) จ้างเหมา   

บริการบุคคลภายนอก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน  ๖  อัตรา
ระยะเวลา ๑๒ เดือน จ านวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท ค านวณดูแล้วตกเดือนละ ๔,๕๐๐  
บาท และ(หน้าที่ ๔๑ ) แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่นค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้าง
ออกแบบ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก รวม ๑๓  อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน จ านวน 
๗๐๒,๐๐๐  บาท ค านวณดูแล้วตกเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท จึงอยากเรียนสอบถามให้
ผู้บริหารได้ชี้แจงด้วย ขอขอบคุณ 

นายสวัสดิ์  อินธิแสง เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  เกี่ยวกับ 
นายก อบต. เรื่องที่ท่าน ส.อบต. สมชาย  เชิดชู ได้เรียนสอบถามเรื่องการตั้งค่าจ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกทั้ง ๒ รายการที่ได้มีการตั้งไว้ ๖ เดือน นั้น เนื่องจากมีการตั้ง
งบประมาณเกี่ยวกับงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงตั้งจ่ายได้ ๖ เดือนหลังจากนั้น
จะเป็นการโอนงบประมาณโดยอ านาจผู้บริหารจากงบบุคลากรต าแหน่งที่ว่างจ านวน 
๕ อัตรา ส่วนงบประมาณที่เหลือก็จะมีการน ามาพัฒนาให้กับพ่ีน้องประชาชนเขต ๑ 
และเขต ๒ ซึ่งจะได้น าเรียนให้ทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ต่อไป 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออภิปรายอีกหรือไม่  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ 
นายก าพล  พิมพ์ทอง เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   กระผม 
ส.อบต. เขต ๔  นายก าพล  พิมพ์ทอง ส.อบต. เขต ๔ ในการจัดท าข้อร่างบัญญัติงบประมาณฯ ปี 

๒๕๖๘ ที่ท่านผู้บริหารได้เสนอต่อสภาท้องถิ่นโดยตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 
๔๐,๗๔๐,๐๐๐ บาท  ตามที่ได้พิจารณาแล้วงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมี
หลายโครงการแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่ แต่ก่อนก็มีการตั้งจ่ายไว้แต่พอสิ้นปีมาก็ไม่
มีการด าเนินการฝากผู้บริหารได้พิจารณาด้วย  ขอขอบคุณ 

นายสวัสดิ์  อินธิแสง เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  เกี่ยวกับ 
นายก อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ตามที่ผู้บริหารได้เสนอต่อสมาชิกสภาท้องถิ่น

เกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ (หน้าที่  ๔๔ ) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกู่ 

-๘- 
 

 กาสิงห์  จ านวน  ๑๑ จุด  ตั้งไว้  ๓๓๕,๐๐๐ บาท  ขอเรียนให้ทราบตามจุดต่าง ๆ 
ดังนี้ 

  ๑.  ทางเข้าหลัก กม. ๕๔ ติดตั้งบริเวณร้านหมิวมินิมาร์ท 
 ๒.  สี่แยกวัดสว่างศรีวิลัย 
 ๓.  หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
 ๔.  หน้าโรงเรียนจตุรคามพัฒนา 
 ๕.  สี่แยกหมู่ ๕ หมู่ ๑๑ 
 ๖.  สามแยกวัดไตรตรึงษ์หมู่ ๑๑ ไปบ้านหัวดงก าแพง 
 ๗.  ตลาดชุมชนบ้านหนองเบ็ญ หมู่ ๗ 



 ๘.  สี่แยกหมู่ ๘ 
 ๙.  หน้าวัดม่วงศรีไพรวัลย์ 
 ๑๐. สี่แยกหอประปาหมู่ ๑๒ หนองนา 
 ๑๑. ทางไปคุ้มใต้ หมู่ ๘ ,๑๐ ทางไปสะพานบ้านม่วย 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามที่ท่าน ส .อบต. ก าพล  พิมพ์ทอง เสนออภิปราย

เกี่ยวกับงบลงทุนค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน  ๗ โครงการ   ตั้งไว้ 
๑,๗๕๑,๕๐๐ บาท (รายละเอียด ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ) ตามที่ได้ส่งให้กับ
ท่านสมาชิกสภาฯ ไปก่อนหน้าที่สามวันแล้ว   

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออภิปรายอีกหรือไม่  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ 
นายฉัตรชัย  เชิดชู  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
ส.อบต. เขต ๑ กระผมนายฉัตรชัย เชิดชู ส.อบต. เขต ๑ ตามที่ท่านผู้บริหารได้พูดถึงโครงการต่างๆ 

 จะลงสู่ เขต ๑ ผมก็ขอขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชนที่จะได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  ขอขอบคุณ 

 

ที่ประชุม -พักเบรก  ๑๐ นาท ี
 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายสมบัติ  บัวสิงห์ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออภิปรายแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมในการ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๘ 
 - สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  กรุณายกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ  ๙   เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    ๐    เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑      เสียง 
 

 -  อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง 

-๙- 
 

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอค าแปร 

   ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน  
คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก 



          สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 - ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณฯ สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกู่กาสิงห์ ได้มีการแต่งตั้งไว้แล้วในคราวประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้ 

 ๑. นายก าพล  พิมพ์ทอง   ส.อบต. เขต ๔    เป็นประธาน 
 ๒. นางสมฤทัย ทอนจอก   ส.อบต. เขต ๒  เป็นกรรมการ 
 ๓. นางสาวทองใบ  สายสอน   ส.อบต. เขต ๕  เป็นกรรมการ 
 ๔. นางสาวปรารถนา  เชิดชู ส.อบต. เขต ๖  เป็นกรรมการ 
 ๕. นายสุรพงษ์  สมพงษ์ผึ้ง ส.อบต. เขต ๘  เป็นเลขานุการ 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชุดนี้หรือไม่ 

นายสมชาย เชิดช ู เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอเสนอให้ใช้ 
ส.อบต. เขต ๑๐  กรรมการแปรญัตติชุดเดิมที่แต่งตั้งไว้แล้ว 
นายสมบัติ บัวสิงห์ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
ประธานสภาฯ  -นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร  ส.อบต. เขต ๙  
 -นายสุรพงษ์  สมพงษ์ผึ้ง  ส.อบต. เขต ๘ 
     

- เมื่อที่ประชุมมีมติให้ใช้กรรมการแปรญัตติ ชุดเดิมที่แต่งตั้งไว้แล้ว ต่อไปขอให้
สมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติว่า
จะใช้ระยะเวลากี่วันซึ่งก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตตินั้นจะต้องไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง 

 - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ วัน เวลา และสถานที่ รับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ขอเรียนเชิญ 

นายก าพล  พิมพ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายก าพล พิมพ์ 
ส.อบต. เขต ๔  ทอง ส.อบต. เขต ๔ ขอเสนอวัน เวลา และสถานที่ รับค าแปรญัตติ ก าหนดเป็น ๓

วัน คือ วันที่ ๑๕ –๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
ประธานสภาฯ -ผู้รับรองคือ นางสาวทองใบ  สายสอน ส.อบต. เขต ๕  และ นางสมฤทัย ทอนจอก 
  ส.อบต. เขต ๒ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายสมบัติ  บัวสิงห์ สรุปว่าก าหนดวันรับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ มีก าหนด ๓ วัน ดังนี้ 
ประธานสภาฯ ๑. วันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๗  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ 
 ๒. วันที่  ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๗  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ 

๓. วันที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๗   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ 
 
 

-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องขอและอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๗ 
 



นายสมบัติ บัวสิงห์ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ             ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ 
นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร    เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ขอเรียนชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

    ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
      อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

                                     หมวด ๘  เงินสะสม 
ข้อ  ๙๗  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 (๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
นคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท 
(๔)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ 
นายสวัสดิ์ อินธิแสง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 
นายก อบต.  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้ว 
 ขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับทราบ ตามรายละเอียด ดังนี้  

   สถานะการเงินการคลัง ณ วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๖  

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566          11,962,904.45 
หัก  หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566*         (2,354,575.๙๘) 
เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566       (6,609,985.98)     (8,964,561.96) 



คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566        2,998,342.49       
-๑๑- 

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
     แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**                               - 
     เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
     บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน                                           - 
     รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  - 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25๖6      2,๙๙8,๓๔๒.๔9 
 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  256๗ 
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566          ๒,๙๙๘,๓๔๒.๔๙ 
หัก  เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* 
      ส ารองตามระเบียบฯ 
      ๑.  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน      (๓,๗๗๘,๐๐๕.๐๐) 
      ๒.  ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     (๕,๗๔๘,๐๐๐.๐๐) 
      ๓.  เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ าตามระเบียบฯ                    -    (๙,๕๒๖,๐๐๕.๐๐) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ไดห้ลังหักเงินสมทบกองทุนฯ (๖,๕๒๗,๖๖๒.๕๑)     
      ส ารองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ าตามระเบียบฯ 
หัก  เงินสะสมที่รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน 
      ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ 
 
เงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๖    (๓,๔๑๓,๔๘๐.๐๐)   (๓,๔๑๓,๔๘๐.๐๐)                                                                                         
เงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน 
บวก  เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
เงินทุนส ารองเงินสะสมที่เหลือจากอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว   ๖,๖๐๙,๙๘๕.๙๘     ๖,๖๐๙,๙๘๕.๙๘   
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 
เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 3๑ มีนาคม  256๗    (๓,๓๓๑,๑๕๖.๕๓) 
 

1. เรื่องเดิม  
  1.1  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2567 ตั้งงบประมาณไว้  
2,425,920 บาท งบบุคลากร ดังนี้ 
1.ส านักปลัด           รวม  7,405,520      บาท 
  1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้   เป็นเงิน  2,425,920  บาท 

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก   จ านวน  695,520   บาท 
1.2 เลขานุการนายก     จ านวน  115,920   บาท 



1.3  เงินประจ าต าแหน่ง     เป็นเงิน  120,000   บาท 
  1.4  ค่าตอบแทนพิเศษ     เป็นเงิน  120,000   บาท 
  1.5  ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาและเลขานกุารสภา  

         เป็นเงิน   1,374,480    บาท 
-๑๒- 

 

2. งบเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้    รวม     4,977,431     บาท 
  2.1.) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล   

      เป็นเงินจ านวน   3,410,471  บาท  
2.3.) เงินประจ าต าแหน่ง     เป็นเงินจ านวน     168,000   บาท 
2.3.)  เงินเพ่ิมต่าง ๆของข้าราชการ  เป็นเงินจ านวน      84,000    บาท 
2.4.) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   เป็นเงินจ านวน    1,287,000 บาท 
2.5) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    เป็นเงินจ านวน       27,960    บาท 

 2.กองคลัง     รวม  2,067,660  บาท 
  2.1.) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล   

      เป็นเงินจ านวน  1,360,560  บาท  
2.3.) เงินประจ าต าแหน่ง     เป็นเงินจ านวน     42,000    บาท 
2.4.) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   เป็นเงินจ านวน    649,200   บาท 
2.5) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    เป็นเงินจ านวน      15,900   บาท 

3. กองการศึกษา               รวมทั้งสิ้น       3,805,680  บาท 
  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม  1,567,560  บาท  
  3.1.) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล   

      เป็นเงินจ านวน  1,525,560  บาท  
3.2.) เงินประจ าต าแหน่ง     เป็นเงินจ านวน  42,000       บาท 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม  2,238,120    บาท 
3.3.) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล   

                   เป็นเงินจ านวน  1,509,480       บาท  
3.4.) เงินวิทยฐานะ          เป็นเงินจ านวน     126,000      บาท 
3.5.) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       เป็นเงินจ านวน      566,640     บาท 
3.6 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        เป็นเงินจ านวน      36,000       บาท 

4. กองสวัสดิการสังคม             รวม      1,627,080  บาท 
  4.1.) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล   

                    เป็นเงินจ านวน     1,154,640    บาท  
4.2.) เงินประจ าต าแหน่ง          เป็นเงินจ านวน      42,000        บาท 
4.3.) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        เป็นเงินจ านวน     394,440       บาท 
4.4) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง         เป็นเงินจ านวน      36,000        บาท 

5.กองช่าง               รวม       1,066,469  บาท 
  5.1.) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล   



            เป็นเงินจ านวน     681,269      บาท  
5.2.) เงินประจ าต าแหน่ง          เป็นเงินจ านวน      42,000        บาท 
5.3.) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        เป็นเงินจ านวน     343,200       บาท 
1.2  ตามที่กองคลัง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะการ
คลังว่ามีรายได้ที่จัดเก็บเองและที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่
เพียงพอที่จะใช้จ่ายในกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  ประกอบกับ
รายได้ที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ขยายเวลาช าระออกไป ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ประกอบกับ 

 
-๑๓- 

 

          ในระหว่างมีงบประมาณ มีการโอน  เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จึง 
          ท าให้งบประมาณด้านบุคลากรไม่เพียงพอ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,287,615  บาท ดังนี้ 

2.  ข้อเท็จจริง 
จากการคาดการณ์รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  ส านักปลัด สังกัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ว่าไตรมาสที่ 4 คาดว่ารายได้จากภาษีจัดสรรไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกันยายน  2567  เนื่องจากรายจ่ายประเภทเงินเดือนค่าตอบแทน 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติใช้เงินสะสมและขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2566  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  กรณีเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมโดยให้ด าเนินการดังนี้ 
1.)  มอบหมายให้ กองคลัง งานการเงินด าเนินการพิสูจน์ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่   30   
กันยายน 2566 - 30 มิถุนายน 2567  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการใช้เงินสะสม
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 
2) ขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) เป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายก/
รองนายก/เลขานุการนายก/ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา/
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง/ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน  192,500  บาท  
3) ขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล/เงินประจ าต าแหน่ง/เงินค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง/เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,095,115 บาท  
4.)  กรณีเงินสะสมองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  ไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2566  ข้อ 97  
พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2566  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียดดังนี้ 

  งบบุคลากร  



1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประจ าเดือนกันยายน 2567 รวมเป็นเงิน  192,500  บาท 
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก/เลขานุการนายก/ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภาและเลขานุการสภาเป็นเงิน 172,500  บาท 

  1.2  เงินประจ าต าแหน่ง   เป็นเงิน  10,000   บาท 
1.3  ค่าตอบแทนพิเศษ   เป็นเงิน  10,000   บาท 

   

2.เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   รวมเป็นเงิน 1,095,115 บาท   
ประจ าเดือนกันยายน  2567  แยกเป็น 
2.2  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล   
     เป็นเงินจ านวน  786,250  บาท  
2.3  เงินประจ าต าแหน่ง     เป็นเงินจ านวน  17,500    บาท 
2.4  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   เป็นเงินจ านวน  270,018  บาท 

-๑๔- 
 

2.5  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   เป็นเงินจ านวน     10,847 บาท 
2.6  เงินวิทยฐานะ   เป็นเงินจ านวน  10,500    บาท 

                            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,287,615  บาท    
 

 - เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์และเพ่ือให้การเบิกจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก/เลขานุการนายก/
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา/ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง/
ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล/เงินประจ าต าแหน่ง/เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินเพ่ิมต่างๆ 
ของพนักงานจ้าง ประจ าเดือนกันยายน  2567 ตามที่ได้รับแจ้งจากกองคลังคาดการณ์ว่า
เงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเ งินเดือนและ
ค่าตอบแทนดังกล่าว จึงได้น าเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ พิจารณาอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม ประปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ด้วยยอดเงินจ านวน 1,287,615  บาท     
เพ่ือเสนอขอยกเว้นระเบียบฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป จึงขอน าเรียนให้ท่าน
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้พิจารณา ขอขอบคุณ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ  
นายก าพล  พิมพ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายก าพล พิมพ์ 
ส.อบต. เขต ๔ ทอง ส.อบต. เขต ๔  ตามท่ี คณะผู้บริหารเสนอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ต่อสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์เป็นงบบุคลากรเกี่ยวกับเงินเดือนฝ่ายการเมือง 
และเงินเดือนฝ่ายประจ าเป็นจ านวนเงิน   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,287,615  บาท  
ตามที่ผู้บริหารได้แถลงต่อสภาท้องถิ่นนับเป็นการคาดการณ์รายได้อาจจะเข้าไม่ทัน
ในเดือนกันยายน เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้เป็นการดีถ้าเงินไม่เข้าค่าตอบแทน
เดือนกันยายน จะไม่ได้ผู้บริหารคงจะคิดรอบครอบเป็นการแก้ไขปัญหา ในการขอใช้



จ่ายในครั้งนี้ถ้าสภาฯ อนุมัติผู้บริหารจะได้ยื่นต่อผู้ว่าราชการต่อไป ผมขอแนะ
แนวทางตามนี้ 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออภิปรายแล้ว กระผมจะมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบขอและอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรุณายกมือ 
 

ที่ประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอหรือไม่  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ 
 

-๑๕- 
นายสุรพงษ์  สมพงษ์ผึ้ง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 
ส.อบต.  เขต ๘  กระผม นายสุรพงษ์  สมพงษ์ผึ้ง ส.อบต.  เขต ๘  ขอเสนอเรื่องความเดือดร้อนของ

พ่ีน้องประชาชนเกี่ยวน้ าท่วมขังในหมู่ที่ ๑๑ จุดตรงหน้าวัดไตรตรึงษ์ น้ าไหลผ่านเข้า
วัดไตรตรึงษ์จุดนี้เป็นจุดรับน้ าจากหมู่ ๕ ,หมู่ ๑๑ อีกบางส่วนจะไหลไปตามข้างวัด
และหน้าวัด ฝากคณะผู้บริหารด้วยได้ยินว่าจะมีการท าร่องระบายน้ าหักเหการไหล
ของน้ าให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ตามถนนเส้น
สระกลางดงหรือสวนสาธารณะ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่มีการด าเนินโครงต่าง ๆ 
แล้วเสร็จและที่ก าลังด าเนินการ ขอขอบคุณ 

นายฉัตรชัย  เชิดชู  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
ส.อบต. เขต ๑ กระผมนายฉัตรชัย  เชิดชู ส.อบต. เขต ๑  ขอแจ้งเส้นทางกู่กาสิงห์ ไปบ้านเมืองบัว

จะมีแยกตรงโพนไส้เดือน การสัญจรไปมาตอนกลางคืนจะล าบากเพราะมืดมาก จึง
ขอความอนุเคราะห์ไฟแสงสว่าง ฝากผู้บริหารได้พิจารณาด้วย 

นายสุรินทร์  นนทะไชย เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๓ กระผม นายสุรินทร์  นนทะไชย ส.อบต. เขต ๓ เสนอเรื่องการพัฒนาถนน เส้นทางที่

เชื่อมของ หมู่ ๕ หมู่ ๑๑ เส้นทางไปบ้านหัวดงก าแพง เส้นทางนี้ใช้สัญจรไปมาค่อย
ข้างเยอะเพราะเป็นเส้นทางไปธนาคาร ธกส สาขาเมืองบัว และเส้นหน้าโรงเรียนจตุร
คามพัฒนาไปบ้านต่องต้อนไปวัดกุดพระเจ้า อยากให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกเลย 
ส่วนการแก้ไขปัญหาด้านอ่ืน ๆ ก็ได้รับการแก้ไขแล้ว เรื่องน้ าในล าน้ าเสียวก็ได้มีกรม



ชลประทานมาขุดลอกได้ทันเวลาปีนี้ไม่มีปัญหาเรื่องล าน้ าเสียวแล้ว ฝากผู้บริหารได้
พิจารณาด้วย  ขอขอบคุณ 

นายสมชาย เชิดชู เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 
ส.อบต. เขต ๑๐ กระผม  นายสมชาย เชิดชู  ส .อบต. เขต ๑๐ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ขุดลอก

คลองหนองเรือให้ น้ าไหลสะดวกแล้ว ถนนเส้นหนองเรือพอฝนตกลงมาถนนขาดทุก
ทีแต่ก็ไปซ่อมแซมให้ตลอดทันเวลา ขอเสนอเรื่องความเดือดร้อน ดังนี้ 

 -เส้นกลางหมู่บ้านตามที่ท่านผู้บริหารได้กล่าวไว้ว่าเราจะก้าวสู่ชุมชนเมือง แต่ละบ้าน
ต้องระบายน้ าลงที่หน้าบ้านตัวเอง น้ าไม่มีทางไหลออกไป และไหลลงที่ต่ า อยากขอ 

 ความอนุเคราะห์รางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน ทางตะวันตกลงตรงนาของผมก็ได้ ต่อไป
มีรางระบายน้ าแล้วก็จะได้มีการซ่อมแซมถนนคอนกรีตต่อไปเส้นทางนี้จะไม่มีใคร
ผ่านเพราะอันตราย เรื่องรางระบายน้ าถ้ามีงบประมาณหรือเงินอุดหนุนจากจังหวัด 
ถนนทางหลวงชนบท ถ้าเป็นหมู่ ๖ ให้ไปลงตรงหนองสงแคนและออกไปด้านทิศ
เหนือ ส่วนหมู่ ๑๓ ถ้าจะลงรางระบายน้ าให้ไปลงหนองกลางดงด้านทิศใต้  ถ้าหนอง
สงแคนมีน้ าก็จะได้มีการปลูกผักของชาวบ้านได้ อีกเรื่องที่ผ่านมาได้ประชาคมที่บ้าน
สงแคนท่านผู้บริหารว่าจะมีการลงหินลูกรังถนนโนนกกบกบ้านผู้ช่วยสุรพลไม่ทราบ
ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว และขอสอบถามเรื่องถนนลาดยางจากหมิวมินิมาร์ทไปดอนลิง 

นางสมฤทัย  ทอนจอก เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   
ส.อบต. เขต ๒ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่มอบหมายให้พนักงานป้องกันฯ ได้ออกส ารวจและเฝ้า

ระวังสถานการณ์น้ าที่ผ่านมา สามารถรักษาไม่ให้น้ าไหลเข้าท่วมที่นาไว้ได้ และขอ 
-๑๖- 

 เสนอความเดือดร้อนเร่งด่วน คือการลงท่อระบายน้ าพิกัดบุ่งผีหลอก ปีนี้น้ ามาไวมาก
ท าให้น้ าท่วมขังปกติแล้วไม่มีท่อระบายน้ า จากการส ารวจปรากฎว่าชาวบ้านได้ขอ
ท่อระบายน้ ากับหน่วยงานของเราก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีและทันท่วงที 

 -ในเขต ๒ มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยอบต .กู่กาสิงห์ของเรา จะขอ
ความอนุเคราะห์เพ่ิมเติมคือขอไฟส่องสว่างเป็นโซลาเซลล์เพราะมืดมากทางเปลี่ยว
ด้วย 

 -ขอความอนุเคราะห์รถดินจ านวน ๑๐ รถ ลง  ๒ จุด จากถนนลาดยางไปทางโพน
เดื่อตรงบริเวณคลองที่ ๒ สูงชันมาก ที่ผ่านมามีการแจ้งขอในที่ประชุมแล้วแต่ไม่ได้
รับการแก้ไข จุดที่ ๒ ตรงคลองที่ ๔ มีความสูงชันเหมือนกันฝนตกมาน้ ากัดเซาะไป
มาล าบาก ฝากคณะผู้บริหารได้พิจารณาแก้ไขให้ด่วนด้วย  ขอขอบคุณ 

นางสาวทองใบ  สายสอน เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   
ส.อบต. เขต ๕ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเรื่องถนนได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีแล้ว ส าหรับซอยอโศกก็

จะมีการลงท่อระบายน้ าให้ในงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ และที่จะขอเสนอในวันนี้คือ
เรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าจุดหน้าวัดเบ็ญจธรรมารามเคยเสนอในที่ประชุมแล้วแต่ยัง



ไม่ได้รับการแก้ไข ขอเสาไฟฟ้า ๑ ต้น กลางคืนจะมืดมาก ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย  
ขอขอบคุณ 

นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   
เลขานุการสภาฯ อยากขอความอนุเคราะห์ถนนคอนกรีต ความยาวประมาณ ๕๐ เมตร ตรงหน้าบ้าน

พ่อศิลา อดทน เวลาฝนตกไปมาล าบากมาก ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย  ขอขอบคุณ 
นายฉัตรชัย  เชิดชู เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   
ส.อบต. เขต ๑ ขอเพ่ิมเติมเรื่องการตัดกิ่งไม้ข้างทางเส้นทางโพนไส้เดือน บริเวณข้างทางมีกิ่งไม้ปก

คลุมจ านวนมากท าให้การสัญจรไปมาล าบาก ขอเพ่ิมเท่านี้ ขอขอบคุณ 
นายก าพล  พิมพ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   
ส.อบต. เขต ๔ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้ไปวางท่อระบายน้ าซอยหน้าบ้านแม่ศรี  หมั่นจ ารูณลง

หนองบาก ฝนตกที่ผ่านมาน้ าขังมีกลิ่นเหม็น สัญจรล าบาก อยากขอความอนุเคราะห์
ฝ่ายบริหารน าปูนไปตกแต่งไม่ให้ลาดชันช่วงทางขึ้นลง  และเรื่องการระบายน้ าลง
ตามทางสาธารณะลงที่นาชาวบ้านมีความเดือดร้อนมีการมาร้องเรียนกับผม 
เนื่องจากตอนท าถนนไม่มีท่อระบายน้ าหรือมีอาจไม่เพียงพออยากเสนอให้ไปส ารวจ
วางท่อระบายน้ าให้ด้วย ดังนี้ 

 ๑. เส้นจากหนองนาไปดอนลอมคอม จุดนา นางน้อย ค าสิงห์ ไปดูแล้วนาช่วงล่างเขา
ไม่ให้ระบายน้ าลง อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยไปเจรจาให้ด้วยชาวบ้านเดือนร้อนถ้าฝน
ตกลงมาอีกนน้ าเยอะจะระบายไม่ได้ 

 ๒. เส้นดอนสะแบงไปบ้านโพนโพธิ์ทอง มีท่อระบายน้ าที่นาพ่อจ าเริญ กองพิธี อยาก
ให้มีการลงท่อเพ่ิมอีก ส่วนจะลงตรงจุดไหนฝากผู้บริหารไปส ารวจดูก่อน 

 
-๑๗- 

 ๓. เส้นที่จะลงลูกรังเส้นหนองลิงถึงหนองสะน า งบประมาณปี ๒๕๖๘ มีโครงการลง
ลูกรัง ยังไม่มีท่อระบายน้ าเลย อยากให้ไปส ารวจจุดที่จะลงท่อระบายน้ าให้เร่งด่วน
ด้วย ส่วนการระบายน้ าในหมู่บ้านที่ท่านสมชายเสนอเรื่องการวางท่อระบายน้ า หมู่ 
๖ จะระบายน้ าลงที่สวนของนายค าตัน ศรีวิเศษ เขาให้ระบายลงได้ ถ้ามีการถมที่ขึ้น
สูงจะไม่มีที่ระบายไป อยากให้ไปวางแผนและส ารวจให้ด้วย  สี่แยกบ้านพ่อสา  ค า
สิงห์ บ้านนายทองใส  ค าโคตรแต่ก่อนระบายลงหมู่ ๑๓ อยากให้ลงท่อให้ด้วย 

 -วางท่อระบายน้ าเส้นทางหลวงชนบท เคยเสนอหลายครั้งแล้ว ถ้าลงหนองสงแคนได้
จะแก้ปัญหาน้ าไหลไปหมู่ ๑๓ ได ้

 -ขยายเขตไฟฟ้า ปี ๒๕๖๗ ไม่ทราบว่าผู้บริหารได้ด าเนินการหรือยัง หมู่ ๖ มีเส้นที่
ไฟฟ้ายังไปไม่ถึง จากหน้าบ้านพ่อสา  ค าดี ไปหนองสะน า เคยเสนอขอไปแล้ว ขอให้



พิจารณาด้วย และการขยายเขตน้ าประปาเส้นบ่อนไก่ท่อเมนยังไปไม่ถึง ฝาก
ผู้บริหารพิจารณาด้วย  ขอขอบคุณ 

นายสมชาย  เชิดชู ขอเพ่ิมเติมขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑๓ ถ้ามีงบประมาณขอความอนุเคราะห์ด้วย เส้น 
ส.อบต. เขต ๑๐ ร้านส้มต ายายแดง และถนนเส้นไปหนองเรือฝนตกมาถนนขาดทุกครั้งฝากคณะ

ผู้บริหารหาวิธีแก้ไขให้ด้วย 
นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอแล้วขอเรียน
ประธานสภาฯ เชิญท่านผู้บิหารได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ 
นายสวัสดิ์  อินธิแสง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   
นายก อบต. ตามที่ได้รับฟังปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาฯ แต่ละเขตเสนอปัญหาในที่ประชุม ที่

เกี่ยวกับปัญหาเรื่อง น้ า  ถนน ไฟฟ้า กิ่งไม้ ต่าง ๆ นั้น ขอชี้แจง ดังนี้ 
-ท่านสุรพงษ์  สมพงษ์ผึ้ง เสนอเรื่องระบายน้ าจะมีการตัดวงจรน้ าลงมาหนองกลาง
ดง เหมือนของท่านสมชาย เชิดชู หมู่ ๑๓ เสนอมา จะไปส ารวจระยะทางแต่ละที่
ก่อนจะรับพิจารณา 

 -เรื่องซ่อมแซมถนนในเขตก็มีการด าเนินซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วทุกเส้นทาง ส่วนนอก
เขตก็มีการซ่อมแซมด้วยการลงลูกรังและจะมีการงหินคลุกท้ังหมด เรื่องถนนลาดยาง
เส้นหมิวมินิมาร์ท ได้ประกาศหาผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่มีผู้ประกอบการมาเสนอ ซึ่งจะ
มีการประกาศหาผู้ประกอบการอีกรอบ ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ท่านสมาชิกเสนอ
มา หมู่ ๑๓ เส้นร้านส้มต ายายแดง หมู่ ๖ ซอยบ่อนไก่ หมู่ ๑๐ ซอยอโศก หมู่ ๗ 
หน้าวัดเบ็ญจธรรมาราม เขต. ๑ โพนไส้เดือน ผมจะมอบกองช่างงานไฟฟ้าออก
ส ารวจและประมาณการให้ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ตามรายทาง 
ภายในเขต อบต.กู่กาสิงห์ ผมจะด าเนินการให้เรามีรถบรรทุกแล้วเพ่ือปรับปรุงภู มิ
ทัศน์ ที่ท่านเสน่ห์ เสนอมาเรื่องถนนคสล. จะพิจารณาให้ เรื่องท่อระบายน้ าที่ท่านก า
พล เสนอ ดอนสะแบงและจุดหนองสะน า จะไปส ารวจและด าเนินการให้ ขอเรียนให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบว่าเราจะมีการประชุมกันอีกครั้งในประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘ 
ในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอเรียนให้ทราบ ขอขอบคุณ
   

-๑๘- 
 

นายสมบัติ  บัวสิงห์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ ขอแจ้งให้ทราบจะมีการประชุมกันอีก 
ประธานสภาฯ  ครั้งในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๗  ส าหรับวันนี้ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณ และขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 



 

(ลงชื่อ)  ……………………………………........จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                          (นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร) 
                                               เลขานุการสภาฯ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                               (ลงชื่อ)……………………………………………ประธานคณะกรรมการฯ 
                                          (นางสมฤทัย  ทอนจอก) 
       สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
 
 
 

  (ลงชื่อ)……………………………………กรรมการ     (ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ/เลขานุการฯ 
             (นางสาวทองใบ  สายสอน)                           (นายสมชาย  เชิดชู) 

      สมาชิกสภาฯ เขต ๕           สมาชิกสภาฯ เขต ๑๐ 
 
 
 

      (ลงชื่อ) …………………………………...ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                            (นายสมบัติ  บัวสิงห์) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
 
 
 
 
 
 

 


